

สิ่งที่ทำให้หนุ่มๆ ...ใจละลาย

นำเสนอเมื่อ : 11 ธ.ค. 2552

สาวๆ คนไหนอยากทำให้หนุ่มๆ หัวใจละลายบ้าง ยกมือขึ้น!! เชื่อว่ามีสาวอยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่อะไรบ้างนี่สิปัญหา เพราะสาวๆ กับหนุ่มๆ ความคิดมักแตกต่างกันเหลือเกิน วันนี้พี่มิงเลยจะขอมาแนะนำๆ ให้หมดใจเลยทีเดียว เอาละลอมวงกันเข้ามา

กลิ่นหอม

กลิ่นน้ำหอม โคโลญจ์ รวมไปถึงกลิ่นยาสระผม กลิ่นสบู่ หรือกลิ่นหอมของเสื้อผ้าด้วยก็ได้นะ รู้ไหมยามที่สาวๆ เดินมาเฉียดหนุ่มๆ แล้วปล่อยกลิ่นหอมใส่หนุ่มๆ, เนี่ย มันทำให้พวกเรารู้สึกดีมากๆ ที่เดียว สาวๆ ที่เป็นคนนิสัยอย่างไรไม่รู้ แต่สาวที่มีกลิ่นหอม ได้ไซ้ความอ่อนหวานละลายใจหนุ่มๆ ไปเต็มๆ , แตกตื่นใดๆ ก็แล้วแต่ อายจูนมากนะ อันนี้เรียกหอมจนเวียนหัว จากละลาย จะเป็นละลายเองายๆ เลย



สิ่งที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย

จะ จำ น้อยนะ

จ้า...เสียงขานรับลากยาวอ่อนไหว มันเหมือนเป็นการบีบหัวใจดวงน้อย ให้อยู่ไว้ในกำมือเลยนะเธอจ๋า ยิ่งถ้าสาวๆ เดิมจะ จะ ลงไปด้วย คู่กันทั้งวันหนุ่มๆ ก็ทำได้.. แต่เดี๋ยวก่อนสุดยอดทำไมตายละลายหัวใจชายหนุ่มคือ การที่สาวๆ หันมาพูดคุยนี่ละ เสียงนุ่มๆ ของสาวๆ เนี่ย น่ารักซะมดตายดยามที่พูดคุรับ แต่ขอเสริมเคล็ดลับอีกอย่างวาวอย่าไชบอยมาก ให้มันหลุดออกมาเป็นบางครั้ง บางจิ้งหะ แคะไค้ฟังนะ ยิมไปอีกหลายนาที

สาวห้าว

อยู่ๆฟังตีความหมายถึงทอมบอย แต่เป็นผู้หญิงที่มีนิสัยห้าวๆ ลุยๆ กำลังดี คือสิ่งที่หนุ่มๆ ไม่นอยแอบหลงรัก เพราะสาวส์ไต้ลนี้ จะไม่ยุ่งยาก ไม่เรื่องเยอะ และบางทีมีความสนใจในเรื่องที่ชาวบอยสอยอย่างเรูสนใจ ด้วยความสนิทใจ เฮฮาดี ไม่ต้องแอบสุภาพบุรุษตลอดเวลา ทำให้หนุ่มๆ จะรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ สาวส์ไต้ลนี้ และแอบประทับใจไปกับกิริยาหญิงหาวได้โดยไม่รู้ตัว



สิ่งที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย

สาวขี้อ้อน

นะ นะ น้า.. คำอ่อนหลังการไหว้วันของสาวๆ ทำให้หนุ่มๆ ลำบากใจที่จะปฏิเสธเหลือเกิน แต่ต้องดูด้วยนะ วาอ่อนถูกคน ถูกเวลา และไม่รวมกวนจนเกินไปหรือเปล่า ถ้าไม่ถึงขนาดทำร้ายงานเล่มโตหรือเป็นเรื่องเลวร้าย ผู้ชายส่วนใหญ่ก็ทำให้สาวๆ หนักอ้อนได้โดยไม่ยากหรอก ยิ่งสาวคนไหนหน้าตาดี สวย น่ารัก เป็นทูนเดิมอยู่แล้ว อ้อนเมื่อไร หนุ่มๆ ก็อ้อนก็รอดยากเหลือเกิน เผลอๆ มาเสนอทำใหตั้งแต่ยังไม่ได้ขอเสียด้วยซ้ำ แต่... ก็อีกนั่นละ ทาไมตาย ใครเขาไชกั๋นบอย เตือนสาวๆ ไวเลย อ้อนบอยๆ มันจะกลายเป็นสาวเอาแต่ใจ เอาเปรียบคนอื่นไปได้ ดังนั้น อ่อนวันละนิด จิตแจ่มใส อ้อนบอยเมื่อไร ตัวใครตัวมันเธอ



สิ่งที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย

4 ข้อที่ผ่านมา

ยืนยันได้เลยว่าถ้าใครมาทำใส่ต่อหน้าหนุ่มๆ หัวใจจะละลายกลายเป็นไอศกรีมให้ดูเลย แต่ตอนนี้เผ่นก่อนดีกว่า เอาความลับหนุ่มๆ มาเปิดเผยเดี่ยวจะไม่ปลอดภัยเพียว....

ที่มา www.dek-d.com/